

กินหมูปับ เสี่ยงไข้หูดับ

กรมควบคุมโรค เผยขณะนี้ มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หูดับเพิ่มมากขึ้น เดือนประชาชนที่นิยมกินลาบ เลือด ยำ ก้อยดิบ หลู้ หมูกระทะที่ย่างไม่สุก หรือเนื้อหมูที่คิดว่าสุกจากการบีบมะนาว เสี่ยงติดเชื้อโรคไข้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตปโตค็อกคัส ซูอิส โรคนี้สามารถเข้าทางบาดแผล หรือรอยถลอก ขีดข่วนตามร่างกาย และเกิดจากการกินเลือดและเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆ ที่มีเชื้ออยู่ หากประชาชนมีอาการป่วยหลังสัมผัสหมูที่ป่วย หรือหลังกินอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อหมู เลือดดิบๆ เช่น มีไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ใ้รับพบแพทย์ทันที และต้องบอกประวัติการกินหมูปับให้ทราบด้วย เพราะหากมาพบแพทย์เร็วจะ ช่วยลดอัตราหูหนวกและเสียชีวิตได้

นายแพทย์กิตติพงษ์ สัตยชาติวิรุฬห์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวถึงโรคไข้หูดับว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้หูดับเพิ่มขึ้น เนื่องจากกินเนื้อหมู เครื่องในหมู เลือดหมู แบบสุกๆดิบๆ เช่น ลาบ ก้อย หลู้ หมูกระทะที่ย่างไม่สุก เป็นต้น การติดต่อ โรคนี้สามารถติดต่อได้ 2 ทาง คือ เข้าทางบาดแผลรอยถลอก รอยขีดข่วนตามร่างกาย เชื้อบาดได้ และติดต่อจากการกินเลือดและเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆดิบๆ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ คอแข็ง สมอ อักเสบ ชักและซึม การได้ยาลดลง หูหนวก เลือดออกใต้ผิวหนัง ชักและปวดข้อ

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กล่าวต่อไปว่า การป้องกันโรคไข้หูดับ คือ กินหมูสุกเท่านั้น โดยปรุงให้สุกทั่วถึงด้วยความร้อนจนเนื้อไม่มีสีแดง ไม่กินสุกๆดิบๆ ผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ คนเลี้ยงหมู ผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่ชำแหละเนื้อหมู ควรสวมรองเท้าบู๊ทยาง สวมถุงมือ รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผล ต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง ห้ามชำแหละหมูป่วยแล้วนำไปขาย หากมีอาการป่วยหลังจากกินหมูปับ เช่น มีไข้สูง เวียนศีรษะ อาเจียน คอแข็ง หูดับ ท้องเสีย ใ้รับพบแพทย์ทันที

สุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ถ.ราชสีมา-โชคชัย ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0-4421-2900 ต่อ 125 โทรสาร 0-4421-8018 <http://www.odpc9.org>



สื่อสารความเสี่ยง สคร.เก้า นครราชสีมา Fanpage : ก้าวกับโรคกับ สคร.9

สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422



กรมควบคุมโรค กรมคุณธรรม

“ซื่อสัตย์ • เสียสละ • รับผิดชอบ”